

# มพล.ฟื้นใจเวียงหนอง... สืบชะตาป่าต้นอัน

**ก**ิจกรรม “ฟื้นใจเวียงหนอง ด้วยศรัทธาสืบชะตาป่าต้นอัน” ซึ่งจัดโดย โครงการวิจัย ภูมิทัศน์ของตำนาน : การขับเคลื่อนระบบนิเวศวัฒนธรรมในพื้นที่แอ่งเชียงแสน จ.เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) ได้รับทุนวิจัยจาก หน่วยบริหาร และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ร่วมกับ เทศบาลตำบลจันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย มีการกล่าว ใองการฟื้นใจเวียงหนองและสืบชะตาป่าอัน ตลอดจน ประกาศให้เวียงหนองหล่มมีสถานะบุคคลทางวัฒนธรรม และจะร่วมกันปกป้องสิทธิทางวัฒนธรรมให้กับเวียงหนอง หล่มต่อไป โดยมีพระสงฆ์ ชุมชน นักเรียน นักศึกษา บุคลากร มพล.เข้าร่วมพิธี ที่บริเวณอนุรักษป่าอัน เวียงหนองหล่ม บ้าน ป่าสักหลวง อ.แม่จัน



ในพิธีการจะมีขบวนสักการะ “ฟื้นใจเวียงหนองด้วย ศรัทธา” เดินทางเข้าสู่บริเวณพิธี ผู้แทนชุมชน นักเรียน นักศึกษา นำเครื่องสักการะไปสู่บริเวณปะรำพิธี ก่อนเข้าสู่พิธี สงฆ์ และเข้าสู่พิธีฟื้นใจเวียงหนองและสืบชะตาป่าต้นอัน มี นายทองศักดิ์ ทองแสน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจันจว้า เป็นประธานเปิดงาน และ รศ.ดร.พลวัฒน์ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการวิจัยฯ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

จากนั้นกล่าวใองการฟื้นใจเวียงหนองและสืบชะตา ป่าอัน โดย นายเมืองขึ้น จินดาธรรม ก่อนถวายเครื่องสัก การะ และผูกผ้าต้นเสาใจเมืองเวียงหนองเป็นปฐมฤกษ์ พร้อมโปรยข้าวตอกดอกไม้ และผู้ร่วมพิธีโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ผูกผ้าที่ต้นเสาใจเมืองเวียงหนอง จากนั้นทำพิธี เปิดป้ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.) เทศบาลตำบลจันจว้า ณ พื้นที่ อนุรักษป่าต้นอัน

โครงการวิจัยภูมิทัศน์ของตำนานพื้นที่แอ่งเชียงแสน จัด กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญของวิถีชีวิต ผู้คนที่ได้รับประโยชน์จากระบบนิเวศแห่งนี้ พื้นที่ป่าต้นอัน เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เป็นพื้นที่อาศัยของสัตว์นานาชนิด รวมถึงควายเมืองหนอง ต้นอันเป็นพืชวัฒนธรรมที่มีพลังทาง คาถาอากาศชั้นสูง และนำไปใช้เป็นงานหัตถกรรมที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนมาอย่างยาวนาน

นายทองศักดิ์กล่าวว่า กิจกรรมฟื้นใจเวียงหนองด้วย ศรัทธา สืบชะตาป่าต้นอัน ทางเทศบาลได้ดำเนินกิจกรรม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี เทศบาลน้อมนำพระราชดำริมา ดำเนินกิจกรรมประกาศพื้นที่อนุรักษพันธุกรรมพืชป่าต้น อัน ถวายงานต่อพระองค์ท่าน และจะร่วมกับนักวิชาการจาก มพล.ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และการใช้ประโยชน์

“พื้นที่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแห่งตำนานเวียงหนอง หล่ม ที่กล่าวถึงเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาอย่างยาวนาน และล่มสลายลงด้วยเหตุของการกินปลาไหลเผือกขนาดใหญ่ ทำให้เราได้หวนคิดถึงการบริโภค และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเกินตัว จนทำให้เมืองล่มสลายไป” นายทองศักดิ์กล่าว

ดังนั้น กิจกรรมวันนี้เป็นสิ่งที่จะประกาศว่าเวียงหนอง หล่ม เป็นพื้นที่ที่มีชีวิตที่ต้องปกป้องรักษา มีสถานะเดียวกับบุคคลที่ต้องได้รับสิทธิตามกฎหมายของวัฒนธรรม